

# 88

## ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NĂM VINH QUANG VÀ TRÁCH NHIỆM

*Đ/c Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh đoàn*

**Đ**oàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời từ mùa xuân của Đảng, của dân tộc, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, rèn luyện. Suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của thế hệ trẻ và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trải qua 88 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, sức mạnh tiên phong, sẵn sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong mọi thời đại.



*Tỉnh đoàn thanh niên Cao Bằng vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất*

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước đã có lớp lớp thanh niên luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng phấn đấu, dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ các phong trào lớn do Đoàn thanh niên phát động và tổ chức triển khai như “Thi đua giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” với ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xé dọc Trường Sơn đi cứu nước”, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã chiến đấu, cống hiến dựng xây quê hương, đất nước.

Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các thế hệ thanh niên đã và đang phát huy trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên thành công trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tay nghề...

Tự hào là những thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng Cao Bằng, nơi được vinh dự đón Bác Hồ trở về xây dựng, lãnh đạo phong trào cách mạng, trong

thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự quan tâm phối hợp của các đơn vị hữu quan, phong trào Đoàn thanh niên của tỉnh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ngày càng phù hợp và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Nhiều hoạt động tiếp tục được mở rộng, các phong trào hành động cách mạng được tổ chức, triển khai đã tạo được dấu ấn đẹp trong đời sống xã hội; các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện... thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh triển khai; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân có sự chuyển biến tốt, có nhiều đóng góp quan trọng trong nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng có nhiều đổi mới. Ý thức chính trị của đoàn viên, thanh niên được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn được chuẩn hóa trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng và chính quyền các cấp. Với những thành tích đã đạt được đó, năm 2019 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất, đây là phần thưởng lớn lao cho những thành tích mà tổ chức Đoàn đã đạt được trong thời gian qua.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các cấp bộ Đoàn nhận thức sâu sắc rằng những yêu cầu của tình hình mới không chỉ đem đến cơ hội, thuận lợi và thời cơ, mà còn mang lại nhiều khó khăn và thách thức đối với thanh niên. Vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải không ngừng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi, với đất nước. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

*Một là, coi trọng và thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên:* Thông qua việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ; tích

## ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 TẠO ĐỘNG LỰC THI ĐUA TRONG CÁC CẤP BỘ ĐOÀN

*Đ/c Tô Phương Chi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn*

**Đ**ạo đức có vai trò quan trọng trong xã hội, là nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội “*dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của các cấp bộ Đoàn cũng như của đoàn viên thanh niên, là biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự học tập, rèn luyện, khắc phục và sửa chữa các yếu điểm, củng cố và giữ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện, cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức qua việc quán triệt, triển khai các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị hàng năm, tổ chức đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực. Sức lan tỏa mạnh mẽ từ việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cấp bộ Đoàn đã tạo chuyển biến rõ nét trong các nội dung hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đã có nhiều gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018, Tỉnh Đoàn đã tổ chức tuyên dương 40 gương tập thể, cá nhân là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018; 03 cá nhân được khen thưởng cấp Trung ương.

Có thể khẳng định việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đoàn. Với sự nỗ lực của toàn hệ thống trong năm 2017, 2018

Tỉnh Đoàn vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) Tỉnh đoàn thanh niên Cao Bằng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Năm 2019, là năm kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn thanh niên đã phát động hành trình “Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” cùng với việc đẩy mạnh triển khai chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” đối với cán bộ Đoàn và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” đối với đoàn viên thanh niên tổ chức học tập, quán triệt thông qua phần trao đổi của Giáo sư - Tiên sĩ Hoàng Chí Bảo - người đã dành 40 năm nghiên cứu về Hồ Chí Minh và 26 năm kể hàng nghìn câu chuyện khác nhau về Bác Hồ. Bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai việc học tập thông qua các hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu của thanh niên; tăng cường tổ chức đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa; kịp thời phát hiện và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm chiến lược, cơ bản, lâu dài trong công tác tuyên truyền giáo dục chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc nâng cao nhận thức, ý thức, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ ngày nay.



## NHỮNG KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019 CỦA TUỔI TRẺ CAO BẰNG

Trồng 35.235  
cây xanh



Hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp,  
lập nghiệp: 7,755 tỷ đồng

Hỗ trợ trên 1.050 học sinh  
có hoàn cảnh khó khăn



Kết nạp 1.255 đoàn viên mới



Vận động đoàn viên thanh niên  
đề xuất 1.500 ý tưởng,  
sáng kiến trên các lĩnh vực.



Tập huấn chuyển giao khoa học,  
kỹ thuật được 32 buổi  
cho 2.500 người tham gia



Huy động 50.175 ngày công  
lao động xã hội chủ nghĩa

Tư vấn, hướng nghiệp cho 10.591  
học sinh Trung học phổ thông.  
Tổ chức khám chữa bệnh cho 1.405 lượt người,  
hiển được 200 đơn vị máu.  
Hỗ trợ 131 gia đình chính sách,  
Mẹ Việt Nam anh hùng.



Xây dựng, sửa chữa 05 nhà nhân ái  
với trị giá 200 triệu đồng;  
làm mới, sửa chữa 100 điểm  
vui chơi cho thanh thiếu nhi.

# CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT QUÝ I NĂM 2019

## I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

### 1. Lễ phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

Ngày 19/01/2019, tại Km0 Đường Hồ Chí Minh (Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó), Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 – 28/01/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).



Toàn cảnh Lễ phát động

Hành trình “Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” sẽ diễn ra từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019 với nhiều nội dung cụ thể: Phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn đoàn về thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ về nước và 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên thi đua lập thành tích bằng các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa. Tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 gắn với chuyên đề cụ thể. Tổ chức các hoạt động tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội, đăng ký tham gia đảm nhận những phần việc khó, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Nhân dịp này, Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tặng 01 công trình thanh niên làm theo lời Bác trị giá 65 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn thanh niên; trao 71 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, tặng 220 suất

quà tết cho các hộ gia đình nghèo, 630 chăn ấm, 4648 quyển vở, 2 máy lọc nước, 03 tét nước, 45 thùng bánh kẹo... cho bà con nhân dân và các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Tổng trị giá các phần quà trên 437 triệu đồng.

### 2. Chương trình “Chào Xuân 2019” và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu

Tối 04/2 (tức 30 Tết), tại sân Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh Tỉnh đoàn Thanh niên phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Chi nhánh Viettel Cao Bằng tổ chức chương trình văn nghệ “Chào Xuân 2019” và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm 2018.



Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tặng Bằng khen và tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu trong năm 2018

Chương trình văn nghệ “Chào Xuân 2019” được dàn dựng công phu, mang đến cho khán giả những tiết mục múa hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và những tiết mục sôi động như: Flashmob, nháy hiện đại, khiêu vũ thể thao do đoàn viên, thanh thiếu nhi và Đoàn Nghệ thuật tỉnh tham gia biểu diễn. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen và tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu là các đoàn viên thanh niên đại diện cho các lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, khối lực lượng vũ trang...

### 3. Lễ Phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019

Sáng 01/3/2019, tại Sân Vườn hoa Trung tâm thành phố Cao Bằng, Tỉnh Đoàn thanh niên phối hợp với Đoàn khối Các cơ quan (CCQ) Trung ương tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tham dự buổi lễ có sự

tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng và Đoàn Khối CCQ Trung ương.



*Nghi thức khởi động Tháng thanh niên*

Thay mặt tuổi trẻ hai đơn vị, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối CCQ Trung ương đã phát động Tháng Thanh niên năm 2019 với nhiều nội dung và hành động thiết thực, các hoạt động của Tháng Thanh niên phải được triển khai bám sát chủ đề “Tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng” với những cách làm sáng tạo đem lại môi trường rèn luyện, cống hiến cho đoàn viên thanh niên. Đồng chí đã đề nghị các cấp bộ Đoàn cần triển khai mạnh mẽ 04 nội dung trọng tâm của Tháng thanh niên năm 2019; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối Các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương và đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia thực hiện Công trình Vườn cây thanh niên trồng 1.000 cây Mận, cây Đào tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

#### 4. Ra quân hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2019”

Sáng 18/3/2019, tại trường THPT Đàm Quang Trung, huyện Hà Quảng, Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Lai – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã phát động các nội dung ra quân năm an toàn giao thông 2019, đề nghị đoàn viên, thanh thiếu niên cùng đồng hành, hưởng ứng các nội dung của năm An toàn giao thông 2019; tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ, không uống rượu bia khi tham gia giao

thông, tôn trọng các quy định về trật tự công cộng và giao thông đường bộ, phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương với tỷ lệ giảm từ 5 - 10% so với năm 2018...



*Tỉnh Đoàn thanh niên ra mắt Đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông.*

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn thanh niên ra mắt Đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông gồm 16 thành viên nhằm kịp thời sơ cấp cứu cho nạn nhân trong các tình huống khẩn cấp; bảo đảm hiện trường và phân luồng giao thông.

Ngay sau buổi Lễ, đoàn viên, thanh thiếu niên đã tham gia diễu hành cổ động qua các trục đường chính của thị trấn Xuân Hòa hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2019.

#### 5. Giải Việt dã toàn tỉnh lần thứ 59 “Tranh cúp Báo Cao Bằng” năm 2019

Sáng ngày 20/3/2019, tại Vườn hoa trung tâm Thành phố, Tỉnh Đoàn, Báo Cao Bằng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp tổ chức Giải Việt dã toàn tỉnh lần thứ 59 “Tranh Cúp Báo Cao Bằng” năm 2019.



*Các VĐV nữ tham gia thi đấu nội dung chạy phong trào.*

Tham dự giải năm nay có 123 vận động viên đến từ 15 đoàn của các đơn vị huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu các nội

dung: Phong trào nam, nữ; tranh Cúp nam, nữ, đồng đội nam, nữ và giải toàn đoàn. Kết quả, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Thành phố, giải nhì thuộc về đoàn huyện Trùng Khánh, đoàn huyện Bảo Lâm đạt giải ba. Giải đồng đội nam: nhất: đoàn Thành phố, nhì: đoàn huyện Bảo Lâm, ba: đoàn huyện Trùng Khánh. Giải đồng đội nữ: nhất - đoàn huyện Trùng Khánh, nhì - đoàn Thành phố, ba - đoàn huyện Quảng Uyên. Ở nội dung giải phong trào: nhất nữ thuộc về vận động viên La Thị Lan (Thông Nông), nhất nam thuộc về vận động viên Triệu Văn Quầy (đoàn khối CCQ tỉnh). Giải tranh cúp: Nhất nữ thuộc về vận động viên Hoàng Kim Huệ (Trùng Khánh), nhất nam thuộc về vận động viên Sầm Văn Đồi (Thành phố).

### 6. Tỉnh Đoàn Cao Bằng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Ngày 23/3/2019, tại Hội trường UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường vẻ vang 88 năm thành lập và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào, tuổi trẻ Cao Bằng tiếp tục ra sức rèn luyện, trau dồi lý tưởng “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” thi đua lập thành tích tiên quân vào khoa học công nghệ, thi đua lập nghiệp lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đã đề ra góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và toàn dân tộc.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Triệu Đình Lê – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Tỉnh Đoàn Cao Bằng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn thanh niên trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 13 cá nhân, câu lạc bộ Cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ tổ chức mừng thọ cho 07 cựu cán bộ Đoàn.



Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tỉnh Đoàn Cao Bằng.

### 7. Chương trình thiếu nhi Vui khỏe - tiến bước lên Đoàn

Ngày 26/03/2019 Nhà thiếu nhi Kim Đồng phối hợp với Huyện đoàn Nguyên Bình tổ chức hoạt động “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” tại trường TH và THCS Minh Tâm huyện Nguyên Bình. Chương trình diễn ra với nhiều nội dung bổ ích, hấp dẫn như: Đồng diễn múa hát tập thể, cờ Semaphore với chủ đề “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”; trò chơi thi tìm hiểu lịch sử Đoàn, Đội; chơi các trò chơi vui, khỏe như: Truyền bóng bằng thìa, Bịt mắt ăn sữa chua...; chương trình văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, và truyền thống vẻ vang của Đoàn, Đội giữa các Chi đội.



Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng vở cho các em học sinh Trường THCS Minh Tâm.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng 500 quyển vở cho học sinh Trường THCS Minh Tâm; Nhà thiếu nhi Kim Đồng tặng 1 bộ trống cho Liên Đội trường Tiểu học Minh Tâm. Chương trình là một trong những hoạt động bổ ích mang nhiều ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức, thi đua học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

## II. HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

### 1. Thông Nông: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tính đến ngày 29/3/2019, 100% Hội LHTN các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024 theo đúng quy trình, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.



Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Yên Sơn

Ngay từ tháng 12/2018, ủy ban Hội LHTN huyện đã xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Thông Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 -2019. Đồng thời chỉ đạo đơn vị Lương Thông, Yên Sơn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; 03/11 đơn vị hiệp thương trực tiếp cử Chủ tịch tại Đại hội đảm bảo tỷ lệ yêu cầu theo hướng dẫn của cấp trên. Sau đại hội điểm, Ủy ban Hội huyện đã chỉ đạo 9/11 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, ủy ban Hội LHTN huyện sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến vào cuối tháng 5/2019.

### 2. Đoàn thanh niên Công an tỉnh sôi nổi các hoạt động Ngày đoàn viên năm 2019

Từ 15/3 đến 26/3/2019, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức có hiệu quả, thiết thực hoạt động Ngày đoàn viên năm 2019:

\* Ngày 23/3, Đoàn cơ sở Trại tạm giam phối hợp với Đoàn phường Duyệt Trung tổ chức buổi Tọa đàm ôn truyền thống với chủ đề “Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2019” và tổ chức các trò chơi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

\* Ngày 24/3, Chi đoàn phòng Tham mưu phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Tỉnh đoàn, Chi đoàn Công ty khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng và Chi đoàn trường mẫu giáo 3-10 tổ chức “Hành trình về nguồn” tại Khu di tích lịch sử Pác Bó. Tại đây các Chi đoàn đã tổ chức dâng hoa đài tưởng niệm Hồ Chí Minh, mộ Kim Đồng và tổ chức các trò chơi ngoài trời.



Hoạt động ngày đoàn viên của chi đoàn phòng Tham mưu và các đơn vị kết nghĩa.

\* Ngày 26/3, Chi đoàn phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Chi đoàn trung tâm văn hóa tỉnh và Chi đoàn Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tổ chức “Ngày đoàn viên” tại trường THPT Canh Tân, xã Canh Tân, huyện Thạch An. Tại đây các chi đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà cho Ban Giám hiệu nhà trường, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập (Tổng trị giá: 10.000.000đ).

### 3. Giải Bóng Đá thanh niên huyện Bảo Lạc lần thứ VII, năm 2019.

Từ 22- 25/3/2019, huyện Đoàn Bảo Lạc phối hợp cùng Phòng Văn hóa thông tin huyện tổ chức thành công Giải bóng đá thanh niên toàn huyện lần thứ VII năm 2019.



Đồng chí Hoàng Thị Đà – Phó CT UBND huyện, Trưởng BTC giải trao cờ lưu niệm cho các đội bóng.

Tham gia giải có 10 đội bóng, 120 cầu thủ đại diện cho 29 cơ sở Đoàn - Hội trong toàn huyện, để mở rộng giải BTC đã mời Công ty Thủy điện Bảo Lâm và các đơn vị kinh doanh trên địa bàn huyện cùng tham gia phong trào. Sau 4 ngày thi đấu, với sự công tâm, khách quan của tổ trọng tài, sự tận tình của tổ phục vụ đặc biệt là sự thi đấu hết mình, đầy nhiệt huyết của các cầu thủ. Kết quả: Đội Thị trấn Bảo Lạc giành cúp Vô địch, Đội Thủy điện Bảo Lâm 1 dành vị trí Á quân, đội Chi đoàn Công an đạt giải ba. 03 giải cá nhân lần lượt thuộc về các cầu thủ: VĐV Trần Quang Hiến (Đội thủy điện Bảo Lâm 1) - Giải cầu thủ xuất sắc nhất; Thủ môn Lục Quốc Hiến (Đội Thị trấn Bảo Lạc) - Giải Thủ môn xuất sắc nhất; VĐV Lục Văn Phong (Đội xã Hồng Trị) - Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

#### 4. Đoàn thanh niên thành phố Cao Bằng đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Ngày 26/3/2019, Đoàn thanh niên Thành phố Cao Bằng đã tổ chức chương trình gặp mặt và đón nhận huân chương lao động hạng Ba.



Đoàn thanh niên thành phố Cao Bằng tổ chức gặp mặt và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cao Bằng đã không ngừng nỗ lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức Đoàn các cấp và chính quyền địa phương đánh giá cao; luôn hoàn thành sứ mệnh của tổ chức, động viên lực lượng thanh niên phát huy tinh thần xung kích, thực sự trở thành tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Nhân dịp này Thành Đoàn đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013- 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Chủ tịch nước tặng thưởng.

#### Ban Tuyên giáo Tổng hợp

(tiếp theo trang 1) Tịch cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Hai là, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội tại địa phương: Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhiều hình thức và biện pháp phù hợp để phát huy vai trò sáng tạo, tình thân tình nguyện, khơi dậy được tiềm năng to lớn trong thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp; chú trọng tôn vinh những thanh niên tiên tiến, những tài năng trẻ, vừa quan tâm tới thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên tin đồ tôn giáo; đẩy mạnh lao động việc làm trong đoàn viên thanh niên; tích cực hướng thanh niên tham gia phát triển du lịch tình.

Ba là, tập trung củng cố tổ chức, mở mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên: Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn các cấp. Tập trung củng cố và nâng cao chất

lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư, đoàn thanh niên các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN các cấp. Tích cực, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và các lực lượng xã hội quan tâm hơn nữa đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bốn là, thực hiện tốt vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh: Cán bộ Đoàn phải luôn yêu thương, dịu dặt và làm gương cho thiếu nhi noi theo. Tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, sở thích, đặc điểm của các em thiếu niên, nhi đồng; vừa quan tâm phát triển trí tuệ, thể chất, vừa chú trọng phát triển kỹ năng xã hội cho thiếu nhi.

Trải qua 88 năm vinh quang và trách nhiệm, cùng những thành tích đạt được trong thời gian qua, với bản lĩnh, nghị lực và tiềm năng của tuổi trẻ, tuổi trẻ Cao Bằng sẽ tiếp tục trưởng thành, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tinh nhà sẽ phát triển vượt bậc, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Bác Hồ, của Đảng và Nhà nước dành cho thanh niên.



# SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG BA BIÊN GIỚI NĂM 2019

**C**ao Bằng có trên 333km đường biên giới giáp với Trung Quốc và 16 đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn, trong những năm qua các hoạt động hưởng ứng “Tháng ba biên giới” được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019), kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiên tiến Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngay từ đầu những ngày tháng ba các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã sôi nổi tổ chức các hoạt động “Tháng ba biên giới” đầy ý nghĩa.

Tỉnh Đoàn thanh niên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội trại “Xuân biên giới - Âm tình quân dân” và Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2019 với sự tham gia của trên 1.000 đoàn viên, thanh niên. Chương trình đã tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Bộ đội Biên phòng Cao Bằng năm 2018, tuyên dương 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và diễn ra các hoạt động: Thi cắm trại đẹp, các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, triển lãm ảnh, trưng bày các sản phẩm, mô hình, đề tài, ý tưởng sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên...

Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia bảo vệ biên giới, tổ chức các hoạt động tuần tra, phát quang đường tuần tra biên giới với trên 50 hoạt động; tổ chức thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh đến tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa phương như: Phối hợp với Công ty cổ phần viễn thông FPT - Chi nhánh Cao Bằng trao tặng 30 góc học tập cho em bao gồm 30 bộ bàn ghế Xuân Hòa, 30 đèn học tích điện, 300 vở học sinh cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, đồng thời tặng 200 cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình trên địa bàn xã, tổng trị giá hoạt động trên 50 triệu đồng.



*Trao tặng góc học tập và đồ dùng học tập cho học sinh trường Tiểu học Thái Đức, huyện Hạ Lang*

Các đơn vị cấp huyện, thành phố cũng tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên và các hoạt động tình nguyện tại địa phương như: Trường THPT Cách Linh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tổ chức ngoại khóa “Tuyên truyền ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc” và Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam – Trung Quốc với sự tham gia của hơn 500 học sinh. Bên cạnh đó, tại Trường THCS thị trấn Tà Lùng, Đoàn thanh niên Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức chương trình “Nâng bước em tới trường” trao tặng 25 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, tặng 08 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và trao tặng 26 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó

## ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM NGÀY HỘI CỦA CÁC TẦNG LỚP THANH NIÊN

Thực hiện Kế hoạch số 229-KH/UBH về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Hướng dẫn số 241-HD/UBH ngày 07/12/2018 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng về tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong thời gian qua, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội các cấp cũng như tổ chức Đại hội Hội cấp cơ sở.

Tính đến ngày 31/3/2019, các cấp bộ Hội đã tổ chức được 70% Đại hội cấp cơ sở với nhiều cách làm phong phú và đa dạng trong đó có 04 đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% Đại hội cấp cơ sở như Trùng Khánh, Thông Nông, Bảo Lạc, Quảng Uyên. Theo kế hoạch đề ra, đến tháng 5/2019 đảm bảo hoàn thành 100% Đại hội cấp cơ sở cũng như tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội cấp huyện hướng đến Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở thực sự là ngày hội của các tầng lớp thanh niên, là dịp để hội viên thanh niên nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 đồng thời cùng bàn bạc, thống nhất đưa ra các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới. Tại Đại hội các đại biểu đại diện tiếng nói cho đông đảo hội viên, thanh niên sẽ lựa chọn và hiệp thương các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội cấp cơ sở, nhiều ý kiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo của hội viên, thanh niên cũng như những nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp thanh



Đại hội cấp cơ sở Ủy ban Hội xã Lương Thông, huyện Thông Nông.

niên đã được gửi đến các cấp bộ Hội cũng như cấp ủy chính quyền các cấp qua đó sẽ kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình trong công tác thanh niên.

Song song với việc chỉ đạo 100% Hội LHTN cấp cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thành phố khẩn trương chuẩn bị các nội dung cho việc xét duyệt công tác chuẩn bị Đại hội tại đơn vị, địa phương đảm bảo theo một số điểm mới trong hướng dẫn tổ chức cũng như cách xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên tỉnh Cao Bằng. Do đó Ủy ban Hội các huyện, thành phố cần làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay; đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

**Lan Hương**

**Phó Trưởng ban Phong trào**

## CÁC CẤP BỘ ĐỘI TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIỆT THỰC KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

**N**gày 15/5/1941, Đội Nhi đồng cứu quốc (tiên thân của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh) được thành lập dưới chân núi Thoong Mạ, làng Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Vinh dự và tự hào được thành lập trên quê hương cách mạng, trải qua 78 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, cùng với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đội, lớp lớp đội viên, thiếu niên nhi đồng trên cả nước đã viết tiếp những trang sử vẻ vang, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc.



*Các em thiếu nhi tham gia Chương trình  
"Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn".*

Hòa chung trong khí thế thi đua tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, trong không khí rộn ràng của tháng thanh niên, 100% Liên Đội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đội viên, thiếu niên nhi đồng như: Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn", tổ chức Hội trại, thi trình diễn thời trang, Lễ diễu hành Đội, Hội chợ xuân, tổ chức thi các trò chơi dân gian.... Cùng với đó, Hội đồng Đội tỉnh ban hành hướng dẫn, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức mít tinh, tọa đàm, gặp gỡ những tấm gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu qua đó xác định trách nhiệm học tập, rèn luyện của đội viên trong giai đoạn mới; ôn lại lịch sử, truyền thống 78 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cách mạng gắn với các phong trào lớn của Đội; tổ chức hành trình thăm quan, hoạt động về nguồn tìm hiểu các các địa danh, di tích lịch sử cách mạng đặc biệt là Khu di tích lịch sử Kim Đồng, nơi đánh dấu

quá trình thành lập của tổ chức Đội; tổ chức Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên, Lễ kết nạp Đội, Lễ trưởng thành Đội....

Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn của các em thiếu nhi với cộng đồng và xã hội, các cấp bộ Đội tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ đội viên, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng "Đàn gà Khăn quàng đỏ", sân chơi cho thiếu nhi... Trong đó, mỗi đội viên đăng ký thực hiện ít nhất 01 việc làm tốt xây dựng trường, lớp, giúp đỡ gia đình, chia sẻ với cộng đồng; mỗi Chi đội phân công đội viên giúp đỡ bạn cùng lớp có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn hoặc chậm tiến vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Mỗi Chi đội, Liên đội, Hội đồng Đội các cấp lựa chọn đảm nhận ít nhất 01 công trình măng non như: Đảm nhận chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ (làm vệ sinh, sơn hoặc quét vôi, trồng cây, trồng hoa, đặt lọ hoa, bát hương các phần mộ liệt sỹ); tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Kết quả, trong tháng thanh niên năm 2019, đã có 1.055 học sinh, sinh viên nhận các phần quà, các suất học bổng trị giá 1,7 tỷ đồng; sửa chữa, xây dựng mới được 100 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động, nhằm góp phần đem lại hiệu quả tích cực, giúp cho thiếu nhi giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tạo nên tình cảm gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ, góp phần tạo nên vẻ đẹp cho người đội viên, đẹp trong lời nói và đẹp trong hành động, hoàn thiện cho các em về "Đức - Trí - Thể - Mỹ", phát huy khí thế "Tuổi nhỏ chí lớn" tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh tinh Cao Bằng ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lớp đàn em của anh Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

**Kim Thoa - Ban TTN Trường học**

## NHIỀU GIẢI PHÁP SÁNG TẠO TRIỂN KHAI CÔNG TRÌNH SÂN CHƠI CHO TRẺ EM

Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với 90% trẻ em là người dân tộc đang sinh hoạt và học tập tại các xóm vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mặc dù việc sửa chữa, xây dựng sân chơi cho trẻ em đã được các cấp, các ngành quan tâm nhưng với điều kiện địa hình phức tạp, dân cư sống thưa thớt, cơ sở vật chất thiếu thốn, nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên việc xây dựng sân chơi cho các em thiếu nhi còn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi, giúp các em tránh xa các trò chơi độc hại, nguy hiểm; tạo môi trường năng động, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên thanh niên trong việc chế tạo các loại sân chơi cho thiếu nhi qua đó phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn thanh niên các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xác định việc triển khai, xây dựng công trình sân chơi cho trẻ em là một trong những nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm hàng đầu trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022.



*Khánh thành công trình sân chơi dành cho thiếu nhi huyện Hà Quảng.*

Với phương châm “Dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, trong những năm qua, các cấp, ngành chính quyền địa phương đã tích cực vận động xã hội hóa trong việc duy tu, tôn tạo, xây dựng mới các điểm vui chơi giải trí an toàn, thân thiện đối với trẻ. Trong đó, Tổ chức Đoàn thanh niên các cấp đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, phát huy tính sáng tạo để xây dựng các công trình sân chơi cho trẻ em.

Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 100 sân chơi cho trẻ được đầu tư xây dựng từ nguồn

xã hội hóa với các mô hình, sản phẩm, các thiết bị đồ chơi được chế tạo từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, các nguyên liệu thân thiện với môi trường như gỗ, tre, nứa, các nguyên vật liệu tái chế như: Lốp ô tô, xe máy, xe đạp, xích đu, ống nhựa, sắt... Từ những vật liệu hết sức giản đơn nhưng với tinh thần, trí óc, sự sáng tạo, bàn tay khéo léo của các bạn đoàn viên thanh niên, nhiều sân chơi cho thiếu nhi đã được tu sửa, bổ sung thêm đồ chơi mới thu hút được đông đảo thiếu nhi trên địa bàn tham gia vui chơi. Công trình gồm các hạng mục trò chơi phù hợp với trẻ em như: Cầu trượt, đu quay, mâm quay, các sản phẩm tái chế hình con vật... Qua đó, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em góp phần phát triển cả về thể chất và tinh thần, rèn luyện trí tuệ, đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ em. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tích cực vận động xã hội hóa, xây dựng được 03 sân chơi cộng đồng tại huyện Hạ Lang, Phục Hòa, Trà Lĩnh; phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam xây dựng 07 sân chơi tại huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, Trà Lĩnh; tiếp tục phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Liên Chi đoàn Cục kiểm định Hải quan triển khai, xây dựng sân chơi tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, CLB Cao Bằng Discovery triển khai 12 sân chơi... Trong năm học 2017 - 2018, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng mới được 21 điểm vui chơi giải trí, 28 điểm vui chơi, sinh hoạt được nâng cấp, sửa chữa.

Việc huy động xã hội hóa để xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em đã phần nào đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí cho các em. Tuy nhiên, tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất ít khu vui chơi cho trẻ. Vì vậy, để xây dựng, sửa chữa, bổ sung thêm các hạng mục trò chơi cho trẻ, cần có sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể với thanh thiếu nhi trên địa bàn, qua đó góp phần tạo không gian, cảnh quan khu dân cư ngày càng xanh, sạch đẹp; tăng cường giáo dục thể chất và các hoạt động vui chơi cho trẻ em. Đây là nhân tố quan trọng trong việc rèn luyện trí thức cho trẻ sau này, giúp cho trẻ linh hoạt, sáng tạo, giảm áp lực sau những giờ học căng thẳng, là môi trường giúp cho trẻ phát triển toàn diện.

**Ban TTN Trường học**

## TIÊN PHONG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG THÀNH QUẢ BƯỚC ĐẦU

**T**rong khi nhiều thanh niên chưa định hướng được nghề nghiệp hay đang thiếu việc làm thì Đoàn Thu Trà xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng đã trở thành điển hình trong phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm. Từ thành công ban đầu, gia đình Trà trở thành địa chỉ tin cậy cho các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh Cao Bằng học tập và noi theo để vươn lên phát triển kinh tế.

Từng là một cán bộ công chức xã và có một thu nhập khá ổn định, nhưng để thực hiện ước mơ, thỏa lòng đam mê, tâm huyết với nông nghiệp, đem lại thu nhập cho gia đình cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người dân xung quanh, Trà đã quyết định nghỉ việc và xây dựng mô hình trồng dâu tây trong nhà lưới. Trước đó, Trà đã đưa một lượng nhỏ giống dâu tây từ Đà Lạt và hoa hồng nhập ngoại về trồng thử nghiệm trên đất của gia đình với diện tích chỉ 200 - 300m<sup>2</sup>. Nhưng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Cao Bằng, việc canh tác dâu tây ngoài trời gặp nhiều rủi ro như mưa nhiều, nắng gắt, sương muối... ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.



*Mô hình trồng hoa hồng và dâu tây của Đoàn Thu Trà vinh dự đón đoàn công tác của đồng chí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (thứ ba, bên phải) đến thăm*

Sau hơn 3 năm trồng thử nghiệm trên diện tích nhỏ và trồng theo phương pháp truyền thống là canh tác ngoài trời, Trà đã đánh giá được khả năng phát triển và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và

năng suất của cây dâu tây. Tháng 7/2017, vợ chồng Trường - Trà được địa phương xét duyệt cho đi tham quan học tập các mô hình trồng rau màu công nghệ cao tại Lâm Đồng. Sau chuyến tham quan trở về, gia đình Trà đã mạnh dạn vay thêm vốn để tiến hành xây dựng nhà lưới đầu tiên với diện tích 800m<sup>2</sup> phục vụ việc trồng dâu tây. Trà chia sẻ: “Trong quá trình trồng, trang trại sử dụng phân bón hòa tan của Thụy Điển tưới qua hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại. Hàm lượng phân được chúng tôi tính toán phù hợp với mỗi giai đoạn sinh trưởng của dâu tây. Ngoài ra, trang trại còn sử dụng các loại phân tự ủ lên men như phân đậu tương, trứng, sữa, chuối để bổ sung cho quả ngọt, thơm, tăng chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng của quả”. Với kinh nghiệm tích lũy được, tháng 9/2017, Trà đã quyết định xây dựng nhà lưới với diện tích gần 500m<sup>2</sup> và hơn 1.000m<sup>2</sup> trồng ngoài trời có áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt vào sản xuất dâu tây, kinh phí đầu tư gần 470 triệu đồng. Đến năm 2018, diện tích nhà lưới đã mở rộng lên hơn 1.000m<sup>2</sup>. Do áp dụng đúng quy trình kỹ thuật công nghệ cao, cây dâu tây sinh trưởng, phát triển tốt, quả to đẹp đều, giá bán tại vườn bình quân từ 150.000 - 250.000 đồng/kg. Hiện nay cây dâu tây đã cho thu hoạch liên tục và đến tháng 5/2019 mới hết vụ, ước thu nhập từ cây dâu tây khoảng 800 triệu đồng/vụ; phân đầu đến năm 2020, sẽ mở rộng trồng dâu tây trong nhà kính lên 2.000m<sup>2</sup> và trồng 6.000m<sup>2</sup> dâu tây ngoài trời. Cùng với dâu tây, Trà triển khai trồng 7.000 gốc hoa hồng các loại với diện tích 1ha. Sau 2 năm chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn hoa hồng phát triển tốt, hoa đẹp, nhân được nhiều cây con, có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/gốc tùy theo từng gốc to nhỏ.

Bằng niềm đam mê và nghị lực phấn đấu, bước đầu Vườn dâu tây của Trà là một minh chứng về thành công nhờ sự năng động ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn đem lại nhiều kết quả khả quan ngay trên quê hương Hưng Đạo trở thành mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp bằng công nghệ cao ở Thành phố Cao Bằng.

**Đức Chính - Ban Phong trào**

# ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM CHO THANH THIẾU NHI TRONG DỊP HÈ 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Chương trình công tác của Nhà thiếu nhi Kim Đồng năm 2019. Nhằm trực tiếp bồi dưỡng năng khiếu cũng như trang bị cho thanh thiếu nhi về kỹ năng sống thông qua các lớp năng khiếu, các buổi trải nghiệm qua đó giúp các em hình thành và phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống, có cơ hội phát huy năng khiếu, khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn. Trong dịp hè 2019, Nhà thiếu nhi Kim Đồng tiếp tục tập trung vào một số hoạt động cụ thể:

**1. Các lớp Năng khiếu tại Nhà thiếu nhi:** Tiếng anh tiếp cận 1,2,3; Toán tính nhẩm nhanh 1,2,3,4,5; luyện chữ đẹp; Mỹ thuật: (cơ bản và nâng cao); Múa; Cờ vua; Dân vũ; võ karatedo, TaekWondo, võ cổ truyền dân tộc; Thanh nhạc; Khiêu vũ thể thao Dance sport: (cơ bản và nâng cao); Đàn Guitar (cơ bản và nâng cao); Đàn Organ (cơ bản và nâng cao).

**2. Các chương trình, hoạt động trải nghiệm:**

- Chương trình Học kỳ quân đội với thời gian 10 ngày (Tháng 6) tại Trung Đoàn 852 - Bản Máp - Ngũ Lão - Hòa An.

- Chương trình “*Chúng em học làm chiến sỹ công an*” (Tháng 7) tại Trung tâm huấn luyện Công An tỉnh Km5 - Đề Thám - Thành phố Cao Bằng.

- Chương trình: Ngày hè vui khỏe (Tháng 7) thông qua các nội dung thi giữa các lớp (Chi đội) về các ý tưởng sáng tạo, kỹ năng tổ chức và tham gia các trò chơi...

- Hoạt động dã ngoại: Tổ chức các hoạt động chúng em về với địa danh lịch sử, làng nghề...

Với những định hướng trên sẽ được cụ thể hóa thành kế hoạch và các chương trình hoạt động trải nghiệm thiết thực, ý nghĩa để kịp thời trang bị những kỹ năng sống cần thiết cũng như tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè 2019.

**Nhà thiếu nhi Kim Đồng**

## SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG BA...

(tiếp theo trang 9)

khăn vươn lên trong học tập; tặng quà “Nâng bước em tới trường” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng trị giá 10 triệu đồng. Tổng trị giá quà tặng hơn 61 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn cũng đã đến thăm, tặng 01 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho Cựu chiến binh tại thị trấn Tà Lùng người đã từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979. Huyện Đoàn Hạ Lang và Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức thăm hỏi, tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Đồn biên phòng Lý Vạn nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, tổ chức trồng

cây lưu niệm tại khuôn viên đồn, trao tặng 1.000 quyển vở cho học sinh trường Tiểu học và THCS Bằng Ca với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

Các hoạt động sôi nổi của Tháng ba biên giới đã góp phần tăng cường giáo dục đoàn viên thanh niên trên địa bàn nhất là đoàn viên thanh niên tại các khu vực biên giới tăng cường nâng cao tinh thần cảnh giác, xung kích cùng các lực lượng tham gia bảo vệ trật tự trị an và bảo vệ chủ quyền quốc gia, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

**Nông Bích - Ban Phong Trào**

## BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

**T**rong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh triển khai thực hiện cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Các TTHC đã giảm từ 115 (năm 2014) xuống còn 32 thủ tục (năm 2016) thủ tục và còn 28 thủ tục (năm 2018). Nhờ đó, nhiều TTHC và các quy trình giải quyết công việc được đổi mới theo hướng đơn giản, khoa học, giảm phiền hà cho đơn vị, đối tượng; thời gian giải quyết công việc được rút ngắn; chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao.

BHXH tỉnh đã xây dựng quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ. Các TTHC giải quyết tại BHXH tỉnh, BHXH huyện hay liên thông từ huyện lên tỉnh luôn đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và đúng thời gian quy định. Một số thủ tục giải quyết chế độ chính sách đã giảm từ 30% đến 50% thời gian so với trước đây, như: Thủ tục cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; cấp mới sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc, cấp mới sổ BHXH người tham gia BHXH tự nguyện và cấp mới thẻ BHYT; giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất;...

Các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của BHXH tỉnh và 13 BHXH huyện, thành phố, đồng thời đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và gửi đề các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu. BHXH

tỉnh đã rà soát, lập danh sách 26 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ BHXH, BHYT qua giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính đã đi vào ổn định và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức và cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong năm 2018, toàn tỉnh có trên 92% đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch điện tử và đã thực hiện tiếp nhận 175.439 hồ sơ, trong đó, nhận qua giao dịch điện tử là 83.681 hồ sơ (bằng 48%), hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính là 78.275 hồ sơ (bằng 45%), chỉ còn 13.483 hồ sơ (bằng 7%) nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, làm giảm chi phí, thời gian cho đơn vị sử dụng lao động và xã hội, năm 2019, BHXH tỉnh triển khai thực hiện việc in và chuyển phát thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) (Mẫu C12-TS) và Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của người lao động (Mẫu C13-TS) tập trung và chuyển phát đến tay đơn vị sử dụng lao động thông qua hệ thống Bưu điện.

Cùng với việc cải cách TTHC, BHXH tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ của ngành vào thực hiện công tác chuyên môn như: Giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định điện tử chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT thông qua Hệ thống thông tin giám định BHYT; số hóa hồ sơ lưu trữ; phần mềm phục vụ công tác tài chính - kế toán, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng chữ ký số...

BHXH tỉnh đã thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với tất cả các cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT. Đến nay, 100% các cơ sở KCB BHYT gửi dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT lên Hệ thống thông tin Giám định BHYT theo quy định. Qua đó, kịp thời phát hiện các chi phí bất hợp lý; đảm bảo tính khách quan, minh bạch giữa cơ quan BHXH với cơ sở KCB BHYT; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định BHYT và việc quản lý quỹ KCB BHYT.

Bên cạnh đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không ngừng được cải tiến, đa dạng hóa hình thức chi trả như: chi trả tiền mặt tại điểm chi trả, chi trả qua thẻ ATM, chi trả tại nhà với những người cao tuổi, sức khỏe yếu...; thời gian chi trả được cố định hằng

tháng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành của đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân và đơn vị sử dụng lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

***Bảo hiểm xã hội tỉnh***

## **THÔNG TIN - NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM**

### **THÔNG BÁO**

### **Tuyển lao động làm việc tại Trung Quốc**

Trung Tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển lao động với các nội dung sau:

#### **1. Nhà máy thực phẩm Diêm Tâm, tỉnh Quảng Tây**

- Đối tượng tuyển: Lao động phổ thông;
- Số lượng: 150 người (nữ) Độ tuổi: 18 - 45 tuổi;
- Lương 7 - 10tr chưa tính làm thêm giờ.

#### **2. Nhà máy Tường Phi Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây**

- Đối tượng tuyển: Lao động phổ thông;
- Giới tính: Nữ; Độ tuổi: 18-40 tuổi;
- Lương: 7tr8 - 11tr chưa tính làm thêm giờ.

#### **3. Nhà máy thực phẩm Zanmei Quảng Tây**

- Đối tượng tuyển: Lao động phổ thông;
- Số lượng: 151 lao động (nam, nữ); Độ tuổi: 18 - 45 tuổi;
- Lương thưởng: Từ 7 - 15triệu đồng/1tháng tùy vào công việc mình đăng ký.

#### **4. Hồ Sơ gồm:**

- 04 ảnh 4x6 phông nền trắng;
- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;
- CMT gốc để làm sổ thông hành (làm xong sẽ trả lại);
- Giấy khám sức khỏe.

\* Chi phí làm hồ sơ chỉ mất 2,5tr để hoàn tất hồ sơ và sổ thông hành.

Thủ tục đơn giản đủ lớp từ 10-15 người sẽ đào tạo trong vòng 2 ngày và đi sang Trung Quốc làm việc luôn.

Để được tư vấn về pháp luật lao động việc làm, Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Trung Quốc liên hệ Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Cao Bằng. Địa Chỉ: Tỉnh Đoàn Thanh Niên Cao Bằng - Km4 Đường Mới - Tổ 01, Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Điện thoại: 02063.859.886 trong giờ hành chính hoặc 0889.6666.18 (Gặp Phường) ngoài giờ hành chính.

***Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên***